

การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแร่ ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังความเห็น และสภาพปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสำนัก/กอง โดยนายกเทศมนตรีตำบลแร่และปลัดเทศบาลมีการแนะนำและชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการ/พนักงานในสังกัดประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยา ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้มีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่อ่อนไหวไปในทางที่ผิด เจ้าหน้าที่รายใดฝ่าฝืนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาจต้องมีการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น จึงกำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีอย่างเคร่งครัด ในการประชุมครั้งนี้มีพนักงาน/เจ้าที่ร่วมการประชุมจำนวน ๕๒ คน และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามที่ผู้บริหารกำชับอย่างเคร่งครัด







๒. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแร่ ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนางครสวรรณ สุพัฒนานนท์ นายเทศมนตรีตำบลแร่ ได้ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการ/พนักงานในสังกัดประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยา ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้มีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่อ่อนไหวไปในทางที่ผิด และกำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด ๔๕ คน และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามที่ผู้บริหารกำชับอย่างเคร่งครัด







กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ในปี ๒๕๖๘







เทศบาลตำบลแร่ ได้จัดกิจกรรมพิธีกรรมและตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้ร่วมทำบุญ และพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม ไปใช้ในการ ปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม ในการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติตน อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ







เทศบาลตำบลแร่ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ "โครงการวัด
พระราชวัง สร้างสุข โดยรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส"(Big Cleaning Day) ณ วัดโพธิญาณ
บ้านเจริญสุข ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศล ส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นจิตสาธารณะในการพัฒนาวัดให้สะอาด ไม่มีขยะ ทำนุบำรุงให้วัดมีสภาพ
สมบูรณ์ ในการปฏิบัติธรรม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรม ไปใช้ใน
การปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตน
ทางจริยธรรม ในการยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติตน อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน